

TẶNG QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

\* Sáng ngày 21/1, Ủy ban MTTQ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Nam Thanh (Tiền Hải) phối hợp với các đơn vị tài trợ: Tiền Hải Plus, Công ty IKamen (Hà Nội) tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện, tết ấm áp tình thương".

GẶP MẶT CHÚC MỪNG PHÓNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng đoàn công tác đã cập cảng an toàn.

đưa những món quà tết từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Đại tá Nguyễn Hữu Minh bày tỏ mong muốn qua các tác phẩm báo chí, ảnh nghệ thuật của các phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh sẽ lan tỏa tình yêu biển, đảo Tổ quốc đến nhân dân cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao giấy chứng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa cho các thành viên đoàn công tác; tặng kỷ niệm chương và huy hiệu chiến sĩ Trường Sa cho các thành viên.

Triển lãm tranh "Tết ấm tình thương"

Sáng ngày 21/1, tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh "Tết ấm tình thương" do Tập chí Doanh nghiệp và Tiếp thị phối hợp với Câu lạc bộ Mỹ thuật phát triển trí tuệ Kim Thùy tổ chức.

Triển lãm quy tụ 200 bức tranh do 100 học sinh đang tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Mỹ thuật phát triển trí tuệ Kim Thùy thực hiện. Các bức tranh được thể hiện trên chất liệu acrylic, ở nhiều khổ tranh, nội dung xoay quanh chủ đề gia đình, phong cảnh thiên nhiên, tình vật... với sắc màu tươi vui, thể hiện cuộc sống qua góc nhìn trẻ thơ. Ngay trong ngày đầu tiên triển lãm mở cửa, nhiều bức tranh đã được mua, toàn bộ số tiền bán tranh trong 1 tuần triển lãm sẽ được thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh gửi tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhi ung thư trên địa bàn tỉnh, giúp các em đón tết Nguyên đán Giáp Thìn vui vẻ, ấm áp.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 28/1/2024.

THÁI THỤY

Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 12,41%

Đến ngày 31/12/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy đang triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt gần 621 tỷ đồng, tăng 12,41% so với thời điểm 31/12/2022 với 14.154 khách hàng đang vay vốn. Trong năm 2023, Phòng giao dịch đã giải ngân cho gần 4.300 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt gần 158 tỷ đồng; trong đó giải ngân cho 7.920 khách hàng vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với số tiền gần 60 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; giải ngân cho 4 khách hàng vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 350 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 36/2022/NQ-CP của Chính phủ cho gần 8.000 món vay với số tiền 4,95 tỷ đồng...

Với mục tiêu phấn đấu năm 2024 hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, trên cơ sở đó giải ngân kịp thời, đúng đối tượng; phối hợp đồn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn, đến hạn để thực hiện cho vay quay vòng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi để mọi người dân biết và thực hiện...

MINH HƯƠNG

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TIỀN HẢI Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 596 tỷ đồng

Năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiền Hải đã tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn một cách nhanh nhất. Tính đến hết ngày 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay đạt trên 596 tỷ đồng, với hàng nghìn lượt hộ được vay vốn. Thông qua các chương trình tín dụng, vốn vay ưu đãi đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Với mục tiêu phấn đấu năm 2024 hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để rà soát, giải ngân kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn; đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp đồn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn, đến hạn để thực hiện cho vay quay vòng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

TRẦN TUẤN

CHỦ NHẬT ĐỎ...

(Tiếp theo trang 1)

của mùa đông, làm ấm không gian chương trình. Ai cũng rạng rỡ nụ cười, háo hức chờ đợi đến lượt được hiến tặng những giọt máu hồng. Em Lê Thị Bảo Nguyên, lớp K52G, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Đây là lần thứ hai em tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật đỏ. Em cảm nhận chương trình đúng nghĩa như một ngày hội. Việc hiến tặng những giọt máu hồng phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh khiến em thấy rất hạnh phúc. Em mong các bạn sinh viên, học sinh sẽ tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa này để giúp mọi người.

Năm 2024 là năm thứ bảy Trường Đại học Y Dược Thái Bình được chọn là nơi đăng cai tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ. Em Trần Lý Chiến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên vận động HMTN Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Để chương trình diễn ra an toàn, ý nghĩa, Câu lạc bộ đã rất tích cực trong công tác chuẩn bị. Mọi công việc đều được chúng em triển khai trước một tháng, từ khâu tuyên truyền, khánh tiết đến khâu hậu cần nhằm mang lại một ngày hội HMTN sôi nổi, thành công, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia hiến máu.

Chủ nhật đỏ là chương trình do Báo Tiền phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, một số đơn vị tổ chức từ năm 2009 nhằm vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu, góp phần phát triển phong trào HMTN và khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị trong dịp tết Nguyên đán. 16 năm qua, Chủ nhật đỏ phát triển ngày càng lớn mạnh về quy mô, số lượng, trở thành sự kiện HMTN có uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Năm 2024 là năm thứ 12 Thái Bình là 1 trong 45 tỉnh, thành phố, đơn vị trong cả nước tổ chức chương trình với sự hưởng ứng của 3 đơn vị: Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó Trường Đại học Y Dược Thái Bình được chọn là nơi đăng cai tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ năm 2024.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: Thời gian qua, công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế của ngành y tế Thái Bình còn nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến nhiều cuộc HMTN theo kế hoạch bị hoãn, hủy. Chính vì thế, Chủ nhật đỏ

là chương trình có ý nghĩa thiết thực, khởi động lại phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh. Để chương trình Chủ nhật đỏ nói riêng, phong trào HMTN nói chung tiếp tục phát triển, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được, tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HMTN bằng nhiều hình thức. Phát triển, nhân rộng các mô hình làm tốt, khác làm hay như thành lập câu lạc bộ hiến máu sống, tích cực vận động các cơ quan hiến máu, gia đình hiến

máu... Phát huy hiệu quả vai trò của mạng lưới tình nguyện viên chữ thập đỏ trong cộng đồng, đặc biệt là việc nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền của tình nguyện viên về HMTN. Phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt việc tiếp nhận máu, điều phối nguồn máu, bảo đảm an toàn, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh. Kịp thời tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Nhân dịp chương trình Chủ nhật đỏ năm 2024, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ

trợ, tạo điều kiện của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để phong trào HMTN của tỉnh phát triển bền vững. Với thông điệp "Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi", chương trình Chủ nhật đỏ năm 2024 tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thu nhận được 500 đơn vị máu an toàn, trong đó 100 đơn vị máu có thể tích 350ml. Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động HMTN đã được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Luật Đất đai (sửa đổi) có rất nhiều điểm mới

(chinhphu.vn) Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu, Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm có rất nhiều điểm mới, tập trung vào 5 nhóm vấn đề.

Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương và 260 điều. Tại họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương và 260 điều, hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo đúng Hiến pháp năm 2013, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, mà trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường lần thứ năm, cùng với Luật Nhà

đất (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại kỳ họp thứ sáu vừa qua và có hiệu lực đồng thời từ ngày 1/1/2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Quan trọng nhất là nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, có thể một Nghị định hướng dẫn nhiều điều, khoản của Luật. Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế mong muốn, sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua, Chính phủ sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành Luật; trong đó, xác định cơ quan nào làm đầu mối chủ trì tham mưu soạn thảo các Nghị định. 5 nhóm vấn đề mới của Luật Đất đai (sửa đổi) Cũng theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu, Luật Đất đai (sửa đổi) có rất nhiều điểm mới, tập trung vào 5 nhóm vấn đề. Thứ nhất, nhóm các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất như mở

rộng quyền sử dụng đất với đối tượng là công dân Việt Nam, kể cả định cư sinh sống ở nước ngoài; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số... Thứ hai, việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp như quy định thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này được thiết kế mới, thể chế hóa đầy đủ Điều 54, Hiến pháp năm 2013, tức là chỉ thu hồi đất trong trường hợp thực sự cần thiết...; mở rộng các quy định liên quan đến cơ chế thỏa thuận về đất, chuyển mục đích sử dụng đất của những người đang có đất; mở rộng quỹ đất; quỹ đất cho doanh nghiệp và nhà... Thứ ba, nâng cao hiệu quả sử dụng đất như đất sử dụng kết hợp đa mục đích; thu hẹp lại trường hợp phải xin phép khai chuyển mục đích sử dụng đất... Thứ tư, về tài chính đất đai như: tách bạch vấn đề về định giá đất với chính sách hỗ trợ miễn giảm về đất; một số chính sách để ổn định tiền thuê đất tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh... Thứ năm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực về quản lý nhà định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất như mở

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN CÁC XÃ TÂN LÊ, AN ĐỒNG Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Tân Lê vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Hội LHTN huyện Hưng Hà chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp xã. Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN xã Tân Lê đã khắc phục mọi khó khăn, động viên hội viên, thanh niên hăng hái, tình nguyện, xung kích đi đầu các phong trào, cuộc vận động do các cấp hội phát động. Hội đã tổ chức 31 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thu

hút hơn 500 lượt hội viên, thanh niên tham gia; kết nạp được 150 hội viên; tổ chức 5 đợt ra quân tình nguyện khơi thông 5km đường mương nội đồng và 80 đợt vệ sinh môi trường; ủng hộ hơn 47 triệu đồng lắp đặt camera giám sát an ninh tại các thôn; huy động 75 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; tuyên truyền, động viên 122 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo đảm đủ và vượt chỉ tiêu được giao... Ngoài ra, Hội còn tu sửa, giới thiệu việc làm cho 62 hội viên, thanh niên; vận động nhà hảo tâm trao tặng 75 suất quà cho

thanh niên yếu thế, trẻ em khuyết tật trị giá 32 triệu đồng; xây dựng 22 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ đạt hiệu quả cao. Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN xã Tân Lê phấn đấu mỗi hội viên, thanh niên tham gia ít nhất 5 hoạt động tình nguyện; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân; xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; hỗ trợ 1 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; xây dựng tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đại hội đã hiệp thương cử 23 đại biểu tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

\* Hội LHTN xã An Đông vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Hội LHTN huyện Quỳnh Phụ chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp xã. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN xã An Đông luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội phối hợp mở 5 lớp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, thu hút trên 500 lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức nhiều đợt ra quân tình nguyện vệ sinh môi trường; giới thiệu, tư vấn, hướng nghiệp cho 250 hội viên, thanh niên; tổ chức 2 lượt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 350 đối tượng chính sách, tặng quà người có công; mở các lớp dạy nghề cho hơn 120 lượt đoàn viên, thanh niên. Trong nhiệm kỳ, có 63 thanh niên lên đường nhập ngũ... Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN xã An Đông đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó chú trọng phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng tổ chức hội vững mạnh... Đại hội đã hiệp thương cử các đại biểu tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

BẢO AN - NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Phát hiện, xử lý 160 vụ vi phạm lĩnh vực quản lý thị trường

Nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm quy định về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Bình đã kiểm tra 250 vụ; phát hiện, xử lý 160 vụ vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển hàng

hóa trái phép, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại...; tổng số tiền xử phạt gần 750 triệu đồng. Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và

sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các phòng, đơn vị liên

quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc hàng hóa; kiểm tra cơ sở kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường rà soát, nắm bắt, kiểm soát tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử

MINH NGUYỆT